



ประกาศจังหวัดขอนแก่น  
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน  
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

.....

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัคร  
คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงาน  
สาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้คัดเลือก  
ข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงาน  
สาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓ ราย เสร็จสิ้นแล้ว  
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)  
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
ตามมติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ-ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่
๑	นายสมพงษ์ พานพล	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง สถานีอนามัยบ้านแดง ตำบลบ้านเหล่า นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๖๑๗๒๔	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง สถานีอนามัยบ้านแก่งเต่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน	๖๑๗๒๖
๒	นายบุญทัน สมีน้อย	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล สถานีอนามัยบ้านหนองแกมน ตำบลโคกสง่า นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๖๒๐๖๙	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล สถานีอนามัยตำบลโจดหนองแก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน	๖๒๐๕๔
๓	นางอ้อมฤทัย มันในบุญธรรม	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สถานีอนามัยตำบลสำราญ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๖๑๕๘๗	จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สถานีอนามัยตำบลสำราญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน	๖๑๕๘๖

หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จังหวัดต้องส่งเรื่องให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา กำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ที่ผู้ได้รับคัดเลือกครองอยู่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ และกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ชำนาญงาน ที่ว่างนั้น เป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ต่อไป และเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงจะดำเนินการแต่งตั้งได้